

Số: 02 / KH-TTHTCD

Cư Bao, ngày 02 tháng 10 năm 2023

KẾ HOẠCH Tổ chức “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời” năm 2023

Căn cứ Kế hoạch số 154/KH-UBND ngày 26 tháng 9 năm 2023 của UBND tỉnh Đắk Lắk về việc tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2023,

Căn cứ Kế hoạch số 204/KH-UBND ngày 02 tháng 10 năm 2023 của UBND thị xã Buôn Hồ về việc tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2023,

Ban giám đốc trung tâm học tập cộng đồng xã Cư Bao xây dựng kế hoạch tổ chức “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời” năm 2023 như sau:

I.MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

Nhằm tiếp tục đẩy mạnh phong trào học tập sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân, giúp nâng cao nhận thức của người dân về năng lực tự học trong kỷ nguyên số; tăng cường trách nhiệm và huy động được sự quan tâm, tham gia của các cấp chính quyền, các ngành, các tổ chức, đoàn thể, lực lượng xã hội trong việc tận dụng các nền tảng công nghệ, xây dựng, cung ứng các kênh và công cụ học tập suốt đời đa dạng, đáp ứng nhu cầu học tập của người dân; đặc biệt là yêu cầu xây dựng năng lực tự học trong kỷ nguyên số góp phần thực hiện thành công phong trào thi đua “Cả nước xây dựng xã hội học tập, đẩy mạnh học tập suốt đời giai đoạn 2023-2030”.

Tổ chức Tuần lễ nhằm quán triệt nâng cao nhận thức của người dân về vai trò của chuyển đổi số đối với việc học tập suốt đời; tăng cường trách nhiệm của các cấp chính quyền, các ngành, các tổ chức, đoàn thể, lực lượng xã hội trong việc xây dựng và cung ứng các kênh và công cụ học tập suốt đời cho người dân.

Các hoạt động của Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2023 đảm bảo tính thiết thực và hiệu quả, góp phần tích cực trong việc triển khai xây dựng xã hội học tập.

II.NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG

1.Chủ đề của Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2023: **“Xây dựng năng lực tự học trong kỷ nguyên số”**.

2.Thời gian, địa điểm tổ chức:

“Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời” năm 2023 diễn ra từ ngày 02 đến ngày 08 tháng 10 năm 2023.

Các hoạt động diễn ra tại các cơ sở giáo dục và các thiết chế giáo dục trong và ngoài nhà trường.

Lễ khai mạc: ngày 03/10/2023.

Thành phần tham dự: Đại diện lãnh đạo cấp ủy đảng, chính quyền địa phương, các cơ quan tổ chức xã hội có liên quan, các cơ sở giáo dục, đại diện các tầng lớp nhân dân trên địa bàn xã.

Ban giám đốc trung tâm học tập cộng đồng tổ chức lễ khai mạc “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời” năm 2023 của xã tại nhà văn hóa xã Cư Bao.

Ban giám đốc trung tâm học tập cộng đồng xã tổ chức lễ khai mạc và tổng kết theo các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của phòng giáo dục và đào tạo thị xã.

3. Nội dung các hoạt động diễn ra trong tuần lễ:

Căn cứ vào chủ đề năm 2023 “**Xây dựng năng lực tự học trong kỷ nguyên số**”. Các tổ chức, ban ngành, đoàn thể phối với ngành Giáo dục tổ chức hoạt động:

Tổ chức các hoạt động thông tin, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, các Cổng/Trang thông tin điện tử của đơn vị, địa phương, các trang mạng xã hội (*facebook, zalo, youtube, ...*) về tầm quan trọng của việc học tập suốt đời cũng như vai trò của chuyển đổi số trong việc thúc đẩy cơ hội học tập suốt đời cho mọi người. Treo băng rôn, khẩu hiệu tại các cơ sở giáo dục, cơ quan và những nơi công cộng; tổ chức tuyên truyền về chủ đề và các hoạt động của Tuần lễ để người dân biết và tham gia.

Tổ chức Lễ khai mạc Tuần lễ có sự tham gia của đại diện lãnh đạo cấp ủy Đảng, chính quyền, các cơ quan, các tổ chức xã hội, doanh nghiệp có liên quan; đại diện các cơ sở giáo dục, các thiết chế văn hóa, các cơ quan thông tin đại chúng; đại diện của các tầng lớp nhân dân, học sinh trên địa bàn.

Triển khai các hoạt động của Tuần lễ theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến nhằm lan tỏa thông điệp và đưa chủ đề của Tuần lễ vào cuộc sống một cách thiết thực.

Triển khai các chương trình học tập trực tuyến, đẩy mạnh ứng dụng Công nghệ thông tin (CNTT) trong hoạt động dạy, học và các hoạt động thư viện; tạo điều kiện để các cơ sở giáo dục xây dựng, thu thập và khai thác các nguồn tài nguyên giáo dục mở hữu ích (sách, báo, bài giảng điện tử...), tích cực phổ biến, giới thiệu các tài nguyên này trên cổng thông tin điện tử của đơn vị; khuyến khích giáo viên, học sinh, sinh viên tham gia diễn đàn, câu lạc bộ trực tuyến, giao lưu, chia sẻ về sách, văn hóa đọc, nghiên cứu khoa học... góp phần xây dựng cộng đồng học tập trực tuyến ngày càng phát triển cả về quy mô và chất lượng.

Tổ chức các lớp tập huấn, hướng dẫn về kỹ năng tìm kiếm, khai thác, sử dụng thông tin trên mạng Internet một cách an toàn, hiệu quả cho học sinh, sinh viên, phụ huynh, công chức, viên chức, người lao động trên địa bàn.

Tổ chức các diễn đàn, cuộc thi về chủ đề công dân học tập, công dân toàn cầu giúp học sinh, sinh viên và người dân tìm hiểu về các kỹ năng và năng lực thiết yếu của công dân trong thời đại số hóa và toàn cầu hóa.

Khuyến khích các thư nhà trường, thư viện của trung tâm học tập cộng đồng (TTHTCĐ), chia sẻ, hỗ trợ lẫn nhau về cơ sở vật chất, trang thiết bị thư viện ...; tăng cường các hoạt động khuyến đọc, triển khai các mô hình đọc sách/chia sẻ tri thức liên thể hệ, luân chuyển sách, báo, tài liệu giấy và tài liệu số với nhau.

Tiếp tục phát động phong trào xây dựng “tủ sách lớp học” trong các cơ sở giáo dục; xây dựng các thư viện, không gian đọc tại các TTHTCĐ, các cơ quan, đơn vị; đa dạng hóa các hoạt động giáo dục, học tập tại các thư viện, nhà văn hóa, câu lạc bộ... góp phần nuôi dưỡng thói quen và nhu cầu học tập thường xuyên cho người dân, từng bước xây dựng văn hóa học tập suốt đời cho các cộng đồng dân cư trong khu vực; nâng cao trình độ dân trí, kỹ năng lao động, cải thiện và nâng cao chất lượng cuộc sống.

Tiếp tục đẩy mạnh hoạt động xây dựng xã hội học tập trên địa bàn xã; tôn vinh, nhân rộng các mô hình tiêu biểu xuất sắc, các tập thể, cá nhân tham gia tích cực trong các hoạt động Tuần lễ và thực hiện kế hoạch xây dựng xã hội học tập.

Treo các băng rôn, khẩu hiệu, tranh cổ động, pano tuyên truyền tại các nơi công cộng với nội dung theo chủ đề xây dựng xã hội học tập và học tập suốt đời.

4. Công tác tuyên truyền giáo dục

Tại các cơ sở: các trường học mầm non, tiểu học, THCS, trung tâm học tập cộng đồng của xã treo các khẩu hiệu tuyên truyền trong suốt thời gian diễn ra “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời”. Phát động phong trào xây dựng “tủ sách lớp học” trong các trường tiểu học, trung học cơ sở; triển khai xây dựng “tủ sách học tập suốt đời” tại các trung tâm học tập cộng đồng, các cơ quan, công sở, đơn vị...

Phát động phong trào thi đua dạy tốt học tốt, tổ chức các hoạt động khuyến học, thể dục thể thao, văn hóa văn nghệ, hoạt động chuyên đề, câu lạc bộ... trong các trường học trong “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời” với những nội dung cụ thể thiết thực. Cuối tuần lễ tổ chức tổng kết khen thưởng những điển hình tiên tiến dạy tốt, học tốt, tổ chức hoạt động tốt.

Tổ chức phát thanh trên hệ thống đài phát thanh của địa phương các bài viết tuyên truyền trong “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời”.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Công tác tuyên truyền

Treo các băng rôn, khẩu hiệu, tranh cổ động, pano tuyên truyền tại các nơi công cộng, các cơ sở giáo dục với nội dung theo chủ đề:

- + *Chuyển đổi số thúc đẩy học tập suốt đời*
- + *Đọc và học tập suốt đời theo tấm gương Bác Hồ vĩ đại.*
- + *Tự học để phát triển năng lực và phẩm chất.*

- + *Tự học là một cách xây dựng xã hội học tập.*
- + *Phát triển thói quen đọc để trở thành người tự học suốt đời.*

2. Đối với các trường học đứng chân trên địa bàn xã

Hiệu trưởng trường THCS chịu trách nhiệm chủ trì và phối hợp với Hội khuyến học, Trung tâm học tập cộng đồng, các trường học trên địa bàn để tham mưu UBND xã, xây dựng kế hoạch tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời và tổ chức thực hiện kế hoạch “Tuần lễ học tập suốt đời” đảm bảo an toàn tiết kiệm, hiệu quả. Các trường cử đại diện BGH tham gia đầy đủ đúng thành phần.

Báo cáo kết quả thực hiện “Tuần lễ học tập suốt đời” về phòng giáo dục và đào tạo Buôn Hồ trước ngày 14/10/2023.

Trên đây là kế hoạch Tổ chức “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời” năm 2023 của Trung tâm học tập cộng đồng xã Cư Bao./.

Nơi nhận

- Phòng GD&ĐT thị xã; (b/c)
- Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMT xã; (b/c)
- Ban, ngành liên quan thị xã; (ph/h)
- Hội Khuyến học xã; (ph/h)
- Ban chỉ đạo PCGD-XMC
- Như trên;
- Lưu VT;

TRUNG TÂM HỌC TẬP CỘNG ĐỒNG
GIÁM ĐỐC

Đinh Công Lâm